



# รายงานการประเมินความเสี่ยงของ การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

## โรงเรียนบ้านเล็งเป็อย



**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โรงเรียนบ้านเลิงเปือย**

---

โรงเรียนบ้านเลิงเปือย ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีกิจกรรมที่จัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่ก่อให้เกิดหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ดังนี้

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	การจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑	การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของโรงเรียนบ้านเลิงเปือย	๑. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนบ้านเลิงเปือย ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีอย่างเคร่งครัด
๒	การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education) - ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเลิงเปือย ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกชั้นเรียน - จัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ปฐมวัยและระดับประถมศึกษา - เข้ารับการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โดยส่วนกลาง	๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในชั้นเรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนในเรื่อง - การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - ความละเอียดและความไม่ทนต่อการทุจริต - STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต - พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นผ่านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนเรื่อง - การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - ความละเอียดและความไม่ทนต่อการทุจริต - STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต - พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

โรงเรียนบ้านเลิงเปือย ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีกิจกรรมที่จัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่ก่อให้เกิดหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีกิจกรรมที่ปฏิบัติดังนี้





๑. การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

กิจกรรมที่ ๑ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของโรงเรียนบ้านเลิงเปือย และกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงเรียนบ้านเลิงเปือย ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีอย่างเคร่งครัด

### ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดี ความชอบ	ลำดับ ๔ (สูงมาก = ๖ คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๒ คะแนน)
การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	ลำดับ ๓ (สูงมาก = ๙ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านเลิงเปือย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มี ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
สูงมาก (Extreme) 	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	-
สูง (High) 	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ - การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดี ความชอบ - การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปานกลาง (Medium) 	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ต่ำ (Low) 	-	-

### ๒. การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริต (Anti-Corruption Education)

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเลิงเปือย ในการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านพุทธศึกษาของ ระดับปฐมวัย จนถึงระดับประถมศึกษา ทุกชั้นเรียน และปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านพุทธศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา



กิจกรรมที่ ๒ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้านพุทธศึกษาในทุกระดับชั้นเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับประถมศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนเรื่อง

- การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ความละเอียดและความไม่ทนต่อการทุจริต
- STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
- พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน



นักเรียนแสดงออกการมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม  
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

